



ประกาศ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง

ตามที่ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง (เพิ่มเติม) ให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการส่งผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลในระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง ในกรมสุขภาพจิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบกับมติ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมติ อ.ก.พ.กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ จึงให้ยกเลิก ประกาศ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังกล่าวข้างต้น และให้ใช้ประกาศ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง แทน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ประธาน อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง

ลำดับ	หลักเกณฑ์/วิธีการ	แนวทางดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต	มติ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต
๑	การส่งผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เฉพาะกรณีดังนี้ - กรณีเลื่อนระดับชำนาญการ - กรณีเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ (เฉพาะสายงานแพทย์, ทันตแพทย์) - กรณีขอรับเงินประจำตำแหน่งในระดับชำนาญการ	กำหนดให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน หากไม่ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ขอรับการประเมินส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่อีกครั้ง	ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒	การส่งผลงานที่ปรับปรุง/แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล	๑. กรณีปรับปรุงสาระสำคัญ กำหนดให้ส่งผลงานที่ปรับปรุง/แก้ไขแล้ว ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขอรับการประเมินรับทราบหนังสือแจ้งจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล/กรมสุขภาพจิต ๒. กรณีปรับปรุงไม่ใช่สาระสำคัญ กำหนดให้ส่งผลงานที่ปรับปรุง/แก้ไขแล้ว ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขอรับการประเมินรับทราบหนังสือแจ้งจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล/กรมสุขภาพจิต ๓. กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน หรือ กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินผลงานไม่ส่งผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามมติคณะกรรมการฯ ให้ดำเนินการประกาศคัดเลือกใหม่ กรณีบุคคลใดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง/แก้ไขผลงานตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหนังสือแจ้งแก้ไขผลงานวิชาการฉบับเดิม จนกว่าจะแล้วเสร็จ	ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓